

รายงานการประชุมเวทีประชาคม
บ้านแม่มาวซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น.
ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านแม่มาวซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐น.

นายบุญทา จันทรา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมบ้านแม่มาวซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญทา จันทรา กล่าวสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ และประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน บ้านแม่มาวซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นกรอบแนวทาง เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง ทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในหลากหลายด้านเพื่อบริการสาธารณะ และสอดคล้องกัน สถานะการณ์ปัจจุบัน ในวันนี้มีคณะผู้เข้าร่วม ได้แก่ รองนายก จำนวน ๒ ท่าน ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดำเนินการประชุม เพื่อมารับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแม่มาวซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ในลำดับต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่ดำเนินรายการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ปรับปรุง ทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

นักวิเคราะห์ฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้ องค์กรการบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งให้ ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ช่วยกันรวบรวมปัญหาต่างๆ พร้อมนำเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น องค์กรการบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้กำหนดไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างต่างๆ ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น

๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

๓. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

๔. ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ฟื้นฟูองค์ความรู้ทางวิถีชุมชน

